
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี 2562  

วันที่   22  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 

........................................ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิทยา  ชัยศิริ ประธานสภา อบต.สุโสะ วิทยา  ชัยศิริ 
2 นายนิตย์  เสียมไหม สมาชิกสภา อบต.สุโสะ นิตย์  เสียมไหม 
3 นายประสิทธิ์  จิโสะ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ประสิทธิ์  จิโสะ 
4 นายนิรันดร์  ชูแก้ว สมาชิกสภา อบต.สุโสะ นิรันดร์  ชูแก้ว 
5 ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ หยงสตาร์ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ หยงสตาร์ 
6 นางชลธิชา  ปานแดง สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ชลธิชา  ปานแดง 
7 นายสุนทร  ยิ้มย่อง สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุนทร  ยิ้มย่อง 
8 นายประยูร เพชรหิน สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ประยูร เพชรหิน 
9 นายวิชาญ  เก้าเอ้ียน สมาชิกสภา อบต.สุโสะ วิชาญ  เก้าเอ้ียน 
10 นางสาวหทัยรัศ หยงสตาร์ สมาชิกสภา อบต.สุโสะ หทัยรัศ หยงสตาร์ 
11 นายสุวรรณ์  มัธยันต์       สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุวรรณ์  มัธยันต์       
12  นายเชย  หลักขัน            สมาชิกสภา อบต.สุโสะ  เชย  หลักขัน            
13 นายระพิน  ชูแก้ว สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ระพิน  ชูแก้ว 
14 นายมนพ  หนูหมาด รองประธานสภา อบต.สุโสะ มนพ  หนูหมาด 
15 นายสุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์          สมาชิกสภา อบต.สุโสะ สุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์          
16 นายเปลือน  เสลา สมาชิกสภา อบต.สุโสะ เปลือน  เสลา 
17 นายปรีดา  เสลา สมาชิกสภา อบต.สุโสะ ปรีดา  เสลา 
 ผู้ไม่มาประชุม   

๑ นายสุวิทย์    สรรเพ็ชร สมาชิกสภา อบต.สุโสะ  
๒ นายเฟิน  ชูอ่อน สมาชิกสภา อบต.สุโสะ  

 ผู้เข้าร่วมประชุม   
 นายสมคิด  รองเดช นายก อบต.สุโสะ สมคิด  รองเดช 
 นายวีระ เจริญฤทธิ์ รองนายก อบต.สุโสะ วีระ เจริญฤทธิ์ 
 นายศรายุทธิ์  เสียมไหม รองนายก อบต.สุโสะ ศรายุทธิ์  เสียมไหม 
 นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว              ปลัด อบต.สุโสะ เด่นทยา  วุ่นแก้ว              
 นายสมุทร์  แดงมาด  ผู้อ านวยการกองช่าง สมุทร์  แดงมาด  
 นางศิริยศ  บิลดาวูด หัวหน้าส านักงานปลัด ศิริยศ  บิลดาวูด 
 น.ส.สริตา ทองดี ผช.จนท.จัดเก้บรายได้ สริตา ทองดี 
 นายณัชพล รังสิปราการ นิติกร ณัชพล รังสิปราการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
  เมื่อได้เวลาประชุม  นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ได้นับ
องค์ประชุม ครบองค์ประชุม  จึงเชิญนายวิทยา  ชัยศิริ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

นายวิทยา  ชัยศิริ - ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ สมัยสามัญ สมัยที่  
ประธานสภาฯ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมสภา  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ  ณ  บัดนี้” 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิทยา  ชัยศิริ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางท่ีประชุม 
 (ประธานสภาฯ)  รับทราบขอเรียนเชิญครับ 
นายสมคิด  รองเดช   - สวัสดีท่านประธาน สมาชิกทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆคน การประชุมในวันนี้               
นายกฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางที่ประชุมรับทราบหลายเรื่อง ดังนี้  

๑. เรื่องการบรรจุเจ้าหน้าที่ที่สอบแข็งขันได้ ซึ่งที่จะมาบรรจุที่ อบต.สุโสะของเรามี
สามคน สามต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นักพัฒนาชุมชน และ
นักวิเคราะห์ฯ ในส่วนของ อบต. เรา มีน้องอาร์ม หรือชินภัทร์ ชูแก้ว ซึ่งจะไป
รับต าแหน่งใหม่คือเจ้าพนักงานพัสดุ ที่ อบต.ละงู จังหวัดสตูล ในส่วนของการ
ไปส่งขอมอบหมายให้ทางปลัดฯสมาชิกสภาฯ ได้ไปส่ง ส่วนการต้อนรับผู้มา
บรรจุใหม่ ขอให้ท่านรองวีระ เจริญฤทธิ์ และหัวหน้าส านักให้การต้อนรับ  

๒. เรื่องการซ่อมแซมถนน หลุมบ่อ ในส่วนที่เป็น คสล. และถนนลาดยาง ขอให้
ทางสมาชิกสภาฯได้ส ารวจ แล้วมาแจ้งที่กองช่าง หรือ ปลัดโดยตรงเป็นผู้รับ
เรื่อง ซึ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่ ได้จัดเตรียม ปูน หิน ทรายเอาไว้ ซึ่งหากมีหลุมจะได้
ด าเนินการซ่อมแซมในทันที 

๓. เรื่องถนนงบประมาณจากส่วนราชการอ่ืนคือ ทราบข่าวว่าทางสายควรสระ 
อบจ.ตรังได้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการซ่อมแซม และในส่วนจอง หมู่ที่ห้า 
ก็ปรากฏอยู่ในแผนงบประมาณของ อบจ. เรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งให้ที่ ประชุม
รับทราบ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวิทยา  ชัยศิริ  ขอให้สมาชิกสภาฯลงมติรับรองรายงานประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้วด้วย 
 (ประธานสภาฯ)   
ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาดังนี้ 
   รับรอง   16 เสียง 
                                           ไมร่ับรอง 0  เสียง 

งดออกเสียง 1  เสียง          
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ด้วยนายวิชาญ  เก้าเอ้ียน ส.อบต. ม.๕ มีเรื่องที่จะสอบถามในท่ีประชุมผ่านไปยัง
(ประธานฯ)  นายกอบต. ขอเชิญเลยครับ 
นายวิชาญ  เก้าเอ้ียน - ขอบคุณท่านประธานฯ ด้วยข้าพเจ้าจะสอบถามผ่านไปยังนายกฯ   ว่าจะด าเนินการ     
(ส.อบต. ม.๕)  ในส่วนของถนนช่วงรอยต่อ ระหว่างถนนของทางหลวงชนบทก็ดี ของทาง อบจ.เอง 

ก็ดี คือไม่อยากให้มีเว้นว่างเอาไว้เพราะเป็นอุปสรรค ในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะ 
รถรับส่งนักเรียน ละโดยเฉพาะของหมู่ที่ห้า ซึ่งรถนักเรียนหลายคันวิ่งผ่านจึงอยากให้เป็น
ถนนที่เชื่อมต่อเป็น คสล.หรือถนนลาดยาง เพ่ือให้การขับรถใช้ถนนเป็นไปด้วยความ
สะดวก จึงอยากสอบถามว่าด าเนินการได้หรือไม่ 

นายสมคิด  รองเดช  - ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ขอแจ้งให้ท่านผู้สอบถามและ ให้ทางสภาฯรับทราบว่าการ 
(นายกฯ)   ด าเนินการดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ แต่จะด าเนินการได้ในทันทีนั้นไม่สามาร 

กระท าได้เพราะ อบต.เรา มีกฎ มีระเบียบกฎหมายที่จะต้องให้ด าเนินการ เพราะที่ 
ทาง สมาชิกสอบถามมา หมายถึงการด าเนินการซึ่งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ จึงจะด าเนินการได้ซึ่งถ้าหากสมาชิกท่านใดจะให้
ด าเนินการในพ้ืนที่หมู่บ้านใดแล้วขอให้เขียนค าร้องที่กองช่างได้เลย แล้วจะได้มีหนังสือ
แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ในการอนุญาตดังกล่าว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งพิจารณาแล้วเสร็จ                             -
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑ เรื่องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงนามเรียกชื่อบ้าน 
นายวิทยา  ชัยศิริ          - ด้วยทางผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่ ๗ และหมู่ท่ี ๘ ได้ประสานมายังทางปลัด ว่าชื่อบ้านของ 
(ประธานฯ)                  หมูท่ี่ ๗ และหมู่ท่ี ๘ ที่ปรากฏในส่วนกลางกับชื่อท่ีชาวต าบลสุโสะเราเรียกกันไม่ถูกต้อง 

ตรงกัน จึงขอให้ทางปลัดให้รายละเอียดกับท่ีประชุมด้วยขอเชิญครับ 
นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว      - ขอบคุณท่านประธานฯ และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามท่ีทางท่านประธานสภาฯ 
(ปลัด อบต.)  ได้เกริ่นน าไปแล้วว่าชื่อบ้านที่ใช้เรียกของหมู่ที่ ๗ กับหมู่ที่ ๘ ที่ปรากฏอยู่ที่ส่วนกลางกับที่

ชาวต าบลสุโสะเราและชาวบ้านทั่วไปใช้เรียกกันมีความไม่ถูกต้องไม่ตรงกันคือ หมู่ที่ ๗ ซึ่ง
ชาวต าบลสุโสะเราจะเรียกว่า บ้านทุ่งตอ แต่ที่ปรากฏในเอกสารจากส่วนกลางคือ บ้านทุ่ง
กอ และของหมู่ที่ ๘ จากที่ชาวต าบลสุโสะเราเรียกว่าบ้านห้วยน้ าตก แต่ที่ปรากฏใน
เอกสารจากส่วนกลางคือ บ้านห้วยน ้ำใส ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่ ได้มาหารือ และ
ขอให้ทางสมาชิกได้ลงมติเห็นชอบในการแก้ไขหมู่บ้านที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว และจะได้แนบ
รายงานการประชุมสภาฯของเราในครั้งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขชื่อบ้านให้มีความ
ถูกต้องตรงกันในการจัดส่งไปด าเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอให้ท่าน
ประธานสภาฯได้ขอมติที่ประชุมการการให้ความเห็นชอบด้วย ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  ชัยศิริ          - ตามท่ีท่านปลัดอธิบายมา ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานฯ)   
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ที่ประชุม                     - ไม่มี 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - หากไม่มีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิมผมจึงขอให้สมาชิกยกมือเห็นชอบทีละ
(ประธาน)   หมู่บ้านคือสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้ชื่อหมู่บ้านคือบ้านทุ่งตอ แทนชื่อทุ่งกอ ซึ่ง 

เป็นชื่อที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของ หมู่ที่ ๗ ขอให้ยกมือลงมติครับ  
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้ชื่อหมู่บ้านคือบ้านห้วยน้ าตก แทนชื่อบ้านน้ าใส ซ่ึง 
เป็นชื่อที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของ หมู่ที่ ๘ ขอให้ยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
เห็นชอบ ๑๖ เสียง 
ไมเ่ห็นชอบ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง    ๑   เสียง 
 

 ๕.๒ พิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
นายวิทยา  ชัยศิริ             - ขอเชิญท่านายกช่วยอธิบายรายเอียดให้สภาฯได้ทราบเพ่ือประกอบการ 
(ประธานฯ)  พิจารณาด้วยขอเรียนเชิญครับ 
นายสมคิด  รองเดช - ขอบคุณท่านประธาน  เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาต าบลฯ ของเรานั้น
นายกฯ ซึ่งตามที่ท่านสมาชิกฯหลายท่าน ได้เสนอเรื่องในการจัดท าโครงการต่างๆเพ่ือ 
 บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า 
 งบประมาณท่ีตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั้นมีไม่เพียง 
 พอที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เป็นไปโดยความสะดวก 
 และรวดเร็วได้ จึงจ าเป็นที่บางโครงการจะต้องอาศัยงบประมาณจากการจ่าย 

 ขาดเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึง ณ ตอนนี้ขอแถลงในการจ่ายขอดเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบถึงจ านวนเงินสะสมที่สามารถน ามาจ่ายได้
หลังจากกันเงินไว้ตามระเบียบแล้ว เช่น กันเงินกรณีมีภัยพิบัติฉุกเฉิน เงินค่าจ้าง เงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ฯ จ านวนประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึง 
จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ ให้แก่นางเสงี่ยม  เสียมไหม  จ านวน ๔๖๕,๐๘๐ บาท ซึ่งเป็นอ านาจ
ของผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๙๐ 
เนื่องจากตามงบประมาณของเราไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ ส่วนที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ จ านวนประมาณ  ๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท  ตามรายเอียด
โครงการกิจกรรมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้  

๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ ๒  ขนาด 
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท ในส่วนของถนน สมาชิกทุกท่านคงทราบ
ดีแล้วว่า ก่อสร้างเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบาย เพราะผู้ใช้ถนนถ้าเป็นชาว 
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ต าบลสุโสะเองแล้วจะทราบเลยถึงความยากล าบากโดยเฉพาะเวลาบรรทุกน้ ายางสดเพื่อ
เอาไปจ าหน่าย มีความเสี่ยงที่จะตกถนนได้โดยง่ายเพราะทางขรุขระ และแต่ที่เลือกเส้นนี้
ก็เพราะจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ จึงขอให้ทางสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย  

 

๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอ านาจ สรรเพชร- บ้านนายปัญญา 
 เหลืองแดง หมู่ที่ ๔  ขนาดกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร มีท่อ ๑ จุด ๕ ท่อนงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ 
บาท ในส่วนของถนน สมาชิกทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า ก่อสร้างเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกสบายในการใช้เส้นทาง จึงขอให้ทางสมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย  

 

๓.โครงการขุดลอกห้วยน้ าตาย หมู่ที่ ๖  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒  
 เมตร ระยะทาง ๘๕๐  เมตร มีท่อ ๑ จุด ๘ ท่อนงบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท นี้ก็เป็น
อีกโครงการหนึ่ง ของการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซึ่งทางสมาชิกจะเห็นว่า หมู่ที่ ๖ จะประสพ 
ปัญหานี้เป็นประจ าเกือบทุกปี  และอีกส่วนก็คือเป็นการป้องกันการบุกรุกคู/ห้วย
สาธารณะประโยชน์ ได้เป็นอย่างดี จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 

 

๔.โครงการขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที ่๖ หมู่ที่ ๗   ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึก 
 เฉลี่ย ๒ เมตร ระยะทาง ๙๕๐  เมตร งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท นี้ก็เป็นอีกโครงการ
หนึ่ง ของการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซึ่งทางสมาชิกจะเห็นว่า หมู่ที่ ๖ จะรับน้ าข้ามถนน มา
จากพ้ืนที่หมู่ที่ ๗ และทให้พ้ืนที่รับน้ าระบายน้ าไม่ทันท าให้เกิดท่วมขังอยู่บ่อยครั้ง  และ
อีกส่วนก็คือเหตุผลตาม โครงการแรกในการป้องกันการบุกรุกคู/ห้วยสาธารณะประโยชน์ 
จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 

 

๕.โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า HiGh mast หมู่ที่ ๕  จ านวน ๑ ต้น ขนาดสูง  
 ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท เหตุที่เสนอโครงการ
ก่อสร้างไฟฟ้านี้  ซ่ึงเราเคยก่อสร้างและติดตั้งไปแล้วทั้งทีห่น้ามัสยิดสูหยูดลฯ เป็นสาม
แยกไปสู่บ้านท่าคลองและบ้านในทร และปากทางเข้าคลองวังยาว  ซึ่งถือว่าเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนๆให้กับผู้ใช้เส้นทางได้เป็นอย่างดี เพราะมีแสงสะว่าทั่วถึง ที่ส าคัญ
เป็นการลดการมั่วสุมของเยาวชนและยาเสพติดต่างๆลงไปมาก ท าให้ผู้ใช้เส้นทางมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เพราะเมื่อสว่างโจรผู้ร้ายก็ไม่กล้าก่อเหตุ จึงขอให้
ทางสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาด้วย 

 

๖.โครงการติดตั้งกระจกโค้งเงาดูทางแยกบริเวณถนนภายในเขตฯ   จ านวน  
 ๒๐ จุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นี้ก็เป็นอีกโครงการ
หนึ่ง ในการอ านวยความปลัดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกในการเลี้ยวตรงจุดอับต่างๆไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นโดยง่าย  จึงขอให้สมาชิกได้
พิจารณาอนุมัติด้วย 

 

๗.โครงก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพต าบลสุโสะ   ส าหรับโครงการนี้หลายท่าน 
 อาจเกิดค าถามว่าท าไมไม่จัดใส่งบประมาณในข้อบัญญัติ แต่ส าหรับสมาชิกที่อยุ่บริเวณ 
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นั้นไม่ว่าจะเป็นหมู่ ๗ เอง หรือ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หรือหมี่ที่ ๖ จะเห็นว่าป้ายดังกล่าวมาช า
รุจ ช่วงที่ข้อบัญญัติเราด าเนินการไปแล้ว ถ้าจะรอถึงปีงบประมาณ ๖๔ จะช้าไปมาก
เพราะสวนแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าตาของต าบล จึงไม่อยากจะปล่อยให้ช ารุจไว้นานเกินไป 
และสังคม ประชาชนผู้ใช้สถานที่แห่งนั้นออกก าลังกายแถวนั้นก็ไม่สบายใจ จึงได้เสนอ
มายังฝ่ายบริหาร ในการจัดท าป้ายดังกล่าว  งบประมาณ ๙๘,๐๐๐ บาท จึงขอให้สมาชิก
ได้พิจารณาอนุมัติด้วย 

 

นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีท่านนายกฯอธิบายมาไม่ทราบว่ามีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่
(ประธานฯ) 
นายวิชาญ  เก้าเอ้ียน - ขอบคุณท่านประธาน ตามท่ีทางข้าพเจ้าทราบมาก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการติดตั้งเสาไฟฟ้า     
(ส.อบต. ม.๕)  เพ่ือเพ่ิมความสว่างในการอ านวยความสะดวกยามค่ าคืนให้กับประชาชน นั้นซึ่งตรงจุดที่  

จะติดตั้งได้ประสานเจ้าของที่ดินบริเวณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ที่เอาท าการติดตั้ง
จริงๆใช้เนื้อท่ีเท่าไหร่และติดตั้งตรงไหนเหมาะสมที่สุดขอให้ทางท่านนายกบอกให้แน่นอน
ด้วยครับ 

นายสมคิด  รองเดช - ขอบคุณท่านสมาชิก ในส่วนนี้เมื่อจะด าเนินการติดตั้งจริง พร้อมเจ้าหน้าที่จะลงไปยัง 
นายกฯ พ้ืนที่จริง และจะได้ประสานทางสมาชิกฯท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอีกทีหนึ่ง จะได้หารือ ณ   
 สถานที่ติดตั้งเลยเพ่ือจะได้ก าหนดจุดติดตั้งร่วมกันให้เหมาะสมที่สุดต่อไป 
 ทางข้าพเจ้า ประธาน  เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาต าบลฯ ของเรานั้น
 ซึ่งตามที่ท่านสมาชิกฯหลายท่าน ได้เสนอเรื่องในการจัดท าโครงการต่างๆเพ่ือ 
นายวิทยา  ชัยศิริ  - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานฯ) 
ที่ประชุม   - ไม่มี  
นายวิทยา  ชัยศิริ  - หากไม่มีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิม ผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯยกมือลงมติในการ
(ประธานฯ)  อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมทีละโครงการ ดังนี้  

- ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ ๒ ขอเชิญยกมือลงมติครับ   

ที่ประชุม                 - มีมตดิังนี้     
อนุมัติ ๑๖ เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง   ๑   เสียง 

- ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายบ้านนายอ านาจ สรรเพชร- บ้านนายปัญญา เหลืองแดง หมู่ ๔  ขอเชิญยก
มือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๖ เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง   ๑   เสียง 
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-ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วย
น้ าตาย หมู่ที่ ๖  ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๖ เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง   ๑   เสียง 

-ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วย
ทุ่งต่อ หมู่ที ่๖ หมู่ที่ ๗   ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๖ เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง   ๑   เสียง 

-ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงก่อสร้างเสาไฟฟ้า 
HiGh mast หมู่ที่ ๕  ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๖ เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   ๐  เสียง 
งดออกเสียง   ๑   เสียง 

-ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งกระจก
โค้งเงาดูทางแยกบริเวณถนนภายในเขตฯ   ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ 16 เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   0  เสียง 
งดออกเสียง    1   เสียง 

-ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงก่อสร้างป้ายชื่อ
สวนสุขภาพต าบลสุโสะ  ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ 16 เสียง 
ไมอ่นุมัต ิ   0  เสียง 
งดออกเสียง    1   เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายวิทยา  ชัยศิริ - ในเรื่องอ่ืนๆของงานวิเคราะห์ มี เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
(ประธาน) ท้องถิ่นขอเชิญครับ 
นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว  - ขอบคุณท่านประธานและสวัสดีท่านสมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่และพนักงานทุก 
(ปลัด อบต.) ข้าพเจ้าขอรายงานผลแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
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  ๒๕๖๒ ซึ่งรายงานฉบับ ดังกล่าวนี้ได้แจกจ่ายให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน แล้ว 

รายละเอียดเชื่อว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านคงได้อ่านศึกษาท าความเข้าใจมาบ้างแล้วจึงขอ
รายงานอธิบายเพียงกว้างๆดังนี้ 

    ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน  ๙๘  โครงการได้ 

ด าเนินการแล้วเสร็จไปทั้งสิ้น  ๕๖  โครงการ   
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ  เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น  ๑๗.๒๙๙.๙๓๖.๕๐  บาท 

แยกเป็นยุทธศาสตร์ดังนี้  
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน ๑๑  โครงการ  เป็นเงิน 

๓,๗๔๑,๕๐๐  บาท   
    ๒.การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จ านวนโครงการทั้งสิ้น   

๒๐  โครงการ   งบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น ๑,๙๓๔,๗๙๗.๗๐  บาท   
๓. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมจ านวนโครงการทั้งสิ้น  ๑๔  โครงการ  

งบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น ๑๑,๑๗๑,๘๓๘.๘๐ บาท   
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จ านวนโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ  งบประมาณใน

การด าเนินการทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท   
๕. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวนโครงการทั้งสิ้น  ๑ โครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ
ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท   

๖. การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร จ านวนโครงการทั้งสิ้น ๘  โครงการ  
งบประมาณในการด าเนินการทั้งสิ้น ๔๒๙,๘๐๐ บาท   

ที่ประชุม   - รบัทราบ 
น.ส.สริตา ทองดี - ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ จะได้ด าเนินการจัดเก็บ 
(ผช จนท จัดเก็บรายได้)  ภาษตีามระเบียบ กฎหมายฉบับใหม่ ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวกับกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่นี้ทาง  

 สมาชิกน่าจะพอรับทราบบ้างแล้ว ในส่วนของวันนี้จึงขอแจกจ่ายการก าหนดนัดประเมิน
ภาษีใหม่ เพื่อให้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้น าไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่
รับทราบต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายณัชพล รังสิปราการ - เรียนท่านประธาน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน   ใน 
(นิติกร)  ส่วนของงานนิติกร มีเรื่องที่จะแจ้งให้กับสมาชิกสภาได้รับทราบคือ การออกข้อบัญญัติ 

บังคับใช้ในเขตต าบล ซึ่งบางเรื่องก็มีหนังสือสั่งการให้ท้องถิ่นรีบด าเนินการ บางเรื่องก็ออก
ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายให้อ านาจ เช่น การติดตั้ง บ่อดักไขมันในการก่อสร้างอาคาร 
การออกข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการสาธารณสุข เช่นการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ การควบคุมลูกน้ ายุงลาย การควบคุมการจัดตั้งตลาด เป็นต้นได ้ซึ่งทางข้าพเจ้า
จะได้ยกร่างไปก่อน ส่วนเรื่องไหนส าคัญและจ าเป็นจะได้มาเสนอให้ที่ประชุมรับทราบอีก
ครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 
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นายวีระ  เจริญฤทธิ์   - ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในส่วนของข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะฝาก  
(รองนายกฯ) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาก็ขอความร่วมมือ
 มาโดยตลอดและทุกคนก็ให้ความร่วมมือมาอย่างดียิ่ง ส าหรับวันนี้ขอประชาสัมพันธ์  

 เรื่องการจัดวิ่งเพ่ือการกุศลของมัสยิดสูหยูดล ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับทางมัสยิด 
โรงเรียน และเด็กก าพร้า จึงขอให้ทางที่ประชุมช่วยสนับสนุนในการด าเนินงานให้ส าเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากเชิญพวกเราได้ร่วมโครงการแล้วขอฝากประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนทั่วไป รับทราบด้วย 

นายวิชาญ  เก้าเอ้ียน - ตามท่ีทางรัฐบาลได้มีนโยบายคือไม่ให้ใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชอีกต่อไปซึ่งจะเริ่ม
(ส.อบต. ม.๕)  บังคับใช้ในเดือนธันวาคมนี้แล้ว ต่อไปคิดว่าระหว่างสองข้างทางถนนจะเต็มไปด้วยหญ้า 

ต่าง กระผมมีความเป็นห่วงว่าต่อไปเราจะมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร 
นายสมคิด  รองเดช - ขอบคุณท่านสมาชิกที่เป็นห่วงในการแก้ไขปัญหาเรื่องสองข้างถนน การงดใช้หรือไม่ให้ 
(นายกฯ)  ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช เป็นการเลิกใช้ที่มีส่วนผสมของสารเคมีบางตัว บางยี่ห้อยัง 

สามารถใช้ได้  และถ้าหากใช้ไม่ได้จริงๆข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อมีการเดือดร้อนไม่สมารถใช้
สารเคมีได้ทั่วประเทศเชื่อว่าทางรัฐบาลคงจะมีวิธีหรือแนวทางให้เราสมารถด าเนินการ
เพ่ือการดังกล่าวได้ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
นายวิทยา  ชัยศิริ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีเรื่องอะไรที่ต้องการซักถามเรื่องที่จะหารืออ่ืนอีก
(ประธานสภาฯ)  หรือไม ่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายวิทยา  ชัยศิริ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  ต้องการซักถามเรื่องอ่ืนอีก  กระผมขอขอบคุณ 
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  
 
     ลงชื่อ   เด่นทยา  วุ่นแก้ว    ผู้จดบันทึกการประชุม 
      (นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 

* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
                ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้ท าการตรวจรับความถูกต้องการจดบันทึก  ใน
วันที่ ...................................................................ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
จ านวน  ๑๐  หน้า  พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว 

 
 ตรวจถูกต้อง 
 

ลงชื่อ หทัยรัศ หยงสตาร์ 
(น.ส.หทัยรัศ หยงสตาร์) 

ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
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ลงชื่อ ............เชย  หลักขัน..................... 
(นายเชย  หลักขัน) 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ลงชื่อ  .........ประสิทธิ์  จิโสะ.................. 

(นายประสิทธิ์  จิโสะ) 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 

* สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 
 

     ลงชื่อ  ...................................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวิทยา  ชัยศิริ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 

 

 


